

CỤC THỐNG KÊ TỈNH KHÁNH HÒA: THI ĐUA LÀ GIEO TRỒNG

Đổi mới trong công tác thi đua, khen thưởng

Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác thi đua khen thưởng: “Thi đua là gieo trồng, khen thưởng là thu hoạch”, Cục Thống kê tỉnh Khánh Hòa đã có nhiều đổi mới trong công tác thi đua, khen thưởng tạo động lực mạnh mẽ trong triển khai thực hiện công tác của Ngành.

Trước hết là sự chuyển biến về nhận thức và vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, tổ chức Đảng, thủ trưởng cơ quan trước yêu cầu đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. Nội dung cơ bản của phong trào thi đua được cụ thể hóa trong các Quyết định giao kế hoạch công tác và điểm thi đua cho các phòng thuộc cơ quan Cục và Chi cục Thống kê các huyện, thị xã, thành phố. Ở cơ quan Cục, Cục trưởng và Ban chấp hành Công đoàn xây dựng quy chế giao và chấm điểm thi đua việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đoàn kết xây dựng cơ quan trong sạch vững mạnh. Trên cơ sở đó, cơ quan Cục Thống kê đã ký kết giao ước thi đua với 7 cơ quan Tổng hợp cấp tỉnh; Đồng thời, các phòng thuộc cơ quan Cục; các Chi cục Thống kê cấp huyện ký kết giao ước thi đua với nhau và với các phòng, ban của huyện, thị xã, thành phố. Các chỉ tiêu đăng ký thi đua, quy chế thi đua ở Khối thi đua các phòng cơ quan Cục Thống kê và Khối thi đua các Chi cục Thống kê cấp huyện ngày càng chi tiết khoa học, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan Tổng hợp cấp tỉnh, cấp huyện và các Chi cục Thống kê cấp huyện tham gia.

Công đoàn phối hợp với chính quyền tổ chức và chỉ đạo thực hiện các phong trào thi đua “Lao động tiên tiến”, phong trào xây dựng tổ chức “Công đoàn cơ sở vững mạnh” và xây dựng hình ảnh nữ công chức “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Đây là những phong trào có

5 năm liền (từ năm 2011-2014) được nhận Bằng khen Tập thể lao động xuất sắc, bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh (năm 2014), bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (năm 2011) và Huân chương Lao động hạng Nhì (năm 2012)... là những thành tích mà Cục Thống kê Khánh Hòa đã đạt được trong phong trào thi đua, khen thưởng. Với bề dày thành tích đạt được trong những năm qua, Cục Thống kê Khánh Hòa xứng đáng là một trong những đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua khen thưởng của ngành Thống kê.

quan hệ bổ sung lẫn nhau nhằm gắn kết vai trò của từng cá nhân với vai trò của tập thể để hướng tới mục tiêu xây dựng người công chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Sau mỗi đợt thi đua, các đơn vị đã tiến hành sơ kết, tổng kết, rút ra những bài học kinh nghiệm, biểu dương và khen thưởng kịp thời.

Trong 5 năm qua, các đơn vị đã lấy việc hoàn thành kế hoạch công tác làm nội dung cơ bản của công tác thi đua; lấy kết quả thi đua làm căn cứ đánh giá thành tích và xét khen thưởng. Đây là yếu tố quan trọng để đảm bảo tính thiết thực của công tác thi đua và đảm bảo cho tính công bằng của công tác xét khen thưởng. Quy trình thực hiện thủ tục khen thưởng danh hiệu bậc cao, kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thống kê Việt Nam” đều được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định và theo hướng dẫn của Tổng cục Thống kê. Ngoài việc đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng đối với tập thể và cá nhân thuộc hệ thống Thống kê tập trung, Cục Thống kê còn triển khai tích cực công tác thi đua, khen thưởng tới Thống kê xã, phường, thị trấn, Thống kê doanh nghiệp, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và khen thưởng đối với tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các cuộc Tổng điều tra của Ngành.

“Nội dung thi đua phải thiết thực, phù hợp với đặc điểm của từng đơn vị; công tác thi đua, khen thưởng phải luôn đổi mới, cập nhật thường xuyên; việc khen thưởng phải chính xác, kịp thời để động viên, khích lệ công chức phát huy tài năng, trí tuệ và sự sáng tạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.

Nhờ sự chỉ đạo thường xuyên kịp thời của lãnh đạo Tổng cục Thống kê, sự quan tâm sâu sát của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự nỗ lực, chủ động sáng tạo vượt mọi khó khăn của các phòng, các công chức, người lao động toàn Ngành, Cục Thống kê tỉnh Khánh Hòa đã đạt được nhiều thành tích quan trọng. Đặc biệt, với việc đẩy mạnh hình thức phong trào thi đua khen thưởng đã thực sự trở thành động lực thúc đẩy việc hoàn thành nhiệm vụ được giao cho từng tập thể và cá nhân.

Nhân rộng các gương điển hình tiên tiến

Nhờ đổi mới trong công tác thi đua khen thưởng nên trong những năm qua, sự nghiệp “gieo trồng” và “thu hoạch” của Cục Thống kê tỉnh Khánh Hòa đã đi vào nề nếp, có nhiều tiến bộ, tạo luồng sinh khí mới động viên tinh thần cho công chức, người lao động trong Cục hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Các đơn vị đã bám sát tiêu chuẩn khen thưởng theo Thông tư, Quy chế và Hướng dẫn hàng năm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổng cục

Thống kê và Quy chế ban hành để bình xét thi đua nên chất lượng công tác khen thưởng năm sau luôn tốt hơn năm trước. Qua công tác thi đua đã phát hiện được những tập thể, cá nhân xuất sắc, những tấm gương điển hình tiên tiến để phát huy nhân rộng.

Trong 5 năm (2010-2014) có 34 tập thể phòng và Chi cục Thống kê được công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”; năm 2011 và 2012 Chi cục Thống kê thành phố Cam Ranh được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; 06 tập thể được Bộ trưởng Bộ Kế hoạch & Đầu tư tặng Bằng khen; 06 tập thể được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 03 tập thể được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng Ba.

Bên cạnh các thành tích đạt được của tập thể là những đóng góp của các cá nhân trong đơn vị. Trong 5 năm qua, Cục Thống kê Khánh Hòa đã có 52 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”; 02 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp Bộ”; 15 cá nhân được Bộ trưởng Bộ Kế hoạch & Đầu tư tặng Bằng khen; 06 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 02 cá nhân được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng Ba; 01 cá nhân được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng Nhất...

Để xứng đáng là một trong những đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua, khen thưởng toàn ngành Thống kê, Cục trưởng Đỗ Văn Cống cho rằng “Nội dung thi đua phải thiết thực, phù hợp với đặc điểm của từng đơn vị; công tác thi đua, khen thưởng phải luôn đổi mới, cập nhật thường xuyên; việc khen thưởng phải chính xác, kịp thời để động viên, khích lệ công chức phát huy tài năng, trí tuệ và sự sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”. Đây là những yếu tố then chốt quyết định thành công của phong trào thi đua, khen thưởng của Cục Thống kê tỉnh Khánh Hòa trong thời gian qua. Bên cạnh đó, Cục sẽ chú trọng làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền các điển hình tiên tiến, các nhân tố mới, quan tâm hơn nữa tới việc xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong toàn Ngành./.

